

ข่าว พัฒนบริหารศาสตร์

ความเคลื่อนไหวในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ของสถาบันฯ

ตามที่ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัจฉกร อธิการบดีคนแรกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีของสถาบันฯ เพื่อไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา นั้น บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2510

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีของสถาบันฯ

เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร. ชูบ กาญจนประภกร รองอธิการบดี ได้รับเชิญจาก East-West Center เข้าร่วมโครงการ Senior Specialist ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่ง ที่ 279/2510 แต่งตั้งให้นายปถม ชาญสรร์คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 เป็นต้นไป จนกว่าศาสตราจารย์ ดร. ชูบ กาญจนประภกร จะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

แต่งตั้ง คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และ รองคณบดีในสถาบันฯ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้คือ

- 1) นายปถม ชาญสรร์ค ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
- 2) นายอมร รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2510 เป็นต้นไป

3) นายอาชวัน วายวานนท์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิจัย

4) นางมัลลีย์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

5) หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม เกษมศรี ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะสถิติ-

ประยุกต์

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2510 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่างอยู่ จึงมีการแต่งตั้งให้ นายสวัสดิ์ สุกนธรังษี ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ตำแหน่งอาจารย์เอกคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2510 เป็นต้นไป

อาจารย์ของสถาบัน ฯ ได้เลื่อนเป็นชนพิเศษ

ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ คือ

นายอาชวัน วายวานนท์

นางมัลลีย์ เวชชาชีวะ

หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม เกษมศรี

นางสาวลำควน ม้าประเสริฐ

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2510 เป็นต้นไป

แต่งตั้งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสถาบัน ฯ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้ คือ

นางสาวลำควน ม้าประเสริฐ เป็นรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2510 เป็นต้นไป

นายอมร รักษาสัตย์ เป็น ศาสตราจารย์
 นายวิชาญ ฉัตรเนตร เป็น รองศาสตราจารย์
 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2510 เป็นต้นไป

และ นายปถม ชาญสรณ์ เป็นศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2510
 เป็นต้นไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการในสถาบัน ฯ
 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ

- 1) นางชัตติยา กรรณสูต ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ดำรงตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักวิจัย
- 2) นางเพ็ญศรี วายวานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ดำรงตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักวิจัย
- 3) นายเชวง เรียงสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ดำรงตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักวิจัย
- 4) นางสมศรี จุลละนันท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ดำรงตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- 5) นายสวัสดิ์ สุกนธรังษี ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ดำรงตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำนักวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2511 เป็นต้นไป

อาจารย์ของสถาบัน ฯ ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าภาควิชาใน
 สถาบัน ฯ

- 1) นางพวงศรี อุทัยศรี รับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะ
 บริหารธุรกิจ
- 2) นางเพ็ญศรี วายวานนท์ รับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการบริหาร
 งานบุคคลคณะรัฐประศาสนศาสตร์

3) นายสมพงษ์ เกษมสิน รับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าภาควิชาหลักบริหารราชการทั่วไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2510 เป็นต้นไป

4) นางสมศรี จุลละนันท์ รับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าภาควิชานโยบายและบริหาร คณะบริหารธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2510 เป็นต้นไป

5) นางชัตติยา กรรณสูต รับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการจ้างงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2511 เป็นต้นไป

อาจารย์กลับจากต่างประเทศ

ระยะนี้มีอาจารย์ซึ่งไปศึกษาและทำงานในต่างประเทศตามโครงการต่าง ๆ ที่กลับมาประจำอยู่ที่สถาบันฯ คือ

นายบุญเย็น วอทอง ซึ่งได้รับทุนของ UNESCO ไปศึกษาวิชา Development Administration ที่มหาวิทยาลัย Pittsburgh เป็นเวลา 1 ปี ได้รับปริญญา M.P.A. (Development Administration) ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

นางชัตติยา กรรณสูต ซึ่งได้ไปทำงานตามโครงการแผนพัฒนาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และอินเดีย เป็นเวลาสองเดือนครึ่ง ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511

นางนวนิตย์ อินทรามะ ซึ่งไปศึกษาต่อในวิชาบรรณารักษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย Indiana ได้สำเร็จปริญญา Ph. D. (Lib. Sc.) ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2511

นายทวี สอนมาลี ซึ่งได้รับทุนขององค์การสหประชาชาติไปทำงานทาง Development Planning ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 6 เดือน ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2511

นายจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ซึ่งได้รับทุน International Development Fellowship ของ East-West Center ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Pittsburgh ได้สำเร็จปริญญา Ph. D. (Public and International Affairs) ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2511

การจัดตั้งสำนักภาษาต่างประเทศในสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2510 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการที่จะให้มีการจัดตั้งสำนักภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และ สำนักภาษาต่างประเทศที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นจะมีฐานะเทียบเท่าคณะ และสำนักต่าง ๆ ของสถาบันฯ

มูลนิธิฟอร์ดได้ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันฯ ต่อไปอีก 2 ปี

มูลนิธิฟอร์ดได้ตกลงเป็นทางการในการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันฯ ต่อไป นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2510 ถึง 31 สิงหาคม 2512

แขกพิเศษที่ได้รับเชิญมาบรรยายทางวิชาการในสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ทางสถาบันฯ ได้เชิญ Dr. M.W.J.M. Brockmeijer มาทำการบรรยายเรื่อง "Problems of Economic Development in Asia, With Particular Reference to International Trade" แก่นักศึกษา อาจารย์และข้าราชการของสถาบันฯ

งานวิจัยของสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2510 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ส่งอาจารย์สำนักฯ คือ อาจารย์อาชวัน วายวานนท์ อาจารย์เชวง เรียงสุวรรณ อาจารย์ชิตยา สุวรรณะชญ์ อาจารย์สนิท สมักรการ อาจารย์แสวง รัตนมงคลมาศ และอาจารย์ธวัช วิชัยดิษฐ ออกไปสังเกตการหาเสียงและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองขอนแก่น และ มหาสารคาม เพื่อเป็นการสำรวจวางแผนในการวิจัยเรื่องพฤติกรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่สำนักฯ กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

วิวัฒน์ชัย ชัดถาวร รวบรวม

ความเคลื่อนไหวในวงการบริหารภายในประเทศ

การจัดตั้งสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย

สมาคมนักบริหารแห่งประเทศไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2510 สมาคมมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อดำเนินการในการส่งเสริมความสามัคคีตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการบริหารระหว่างสมาชิกและระหว่างสมาคมกับสถาบันอื่น ๆ

สมาคมนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนพญาไท พระนคร ปัจจุบันมีนายพจน์ สังขฤกษ์ เป็นนายกสมาคม นายแพทย์สมพงษ์ ศิริภักดิ์ เป็นอุปนายกคนที่หนึ่ง และนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ เป็นอุปนายกคนที่สอง

ความเคลื่อนไหวในวงวิชาการทางการบริหารในต่างประเทศ*

การจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารของ C.N.

เมื่อไม่นานมานี้องค์การสหประชาชาติได้เปิดประชุมผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ในกรุงนิวยอร์ก วัตถุประสงค์ของการประชุมก็เพื่อที่จะทำการศึกษาถึงผลการดำเนินงานช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในลาตินอเมริกา ออฟริกา และเอเชียตามโครงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางการบริหารเท่าที่ได้ดำเนินการมาแล้วระหว่างปี 1950 — 1966 ที่ประชุมได้เห็นสมควรที่จะขยายโครงการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก และเห็นว่าในรอบ 4 ปี ควรจัดให้มีการตรวจสอบผลงานตามโครงการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา (C.N.D.P.) ของสหประชาชาติยังได้อนุมัติเงิน 1,401 ล้านดอลลาร์ สำหรับงบประมาณปี 1967—1968 เพื่อช่วยเหลือ

* ข่าวดังกล่าวอาจล้าสมัยบ้าง แต่เราเห็นว่ายังเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในวงการบริหารระหว่างประเทศเราจึงประมวลมาลงเท่าที่เห็นจำเป็น แหล่งที่มาของข่าวนั้นนอกจากจะได้จากองค์การต่าง ๆ โดยตรงแล้วยังได้จากวารสารต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสาร International Review of Administrative Sciences อีกด้วย

ทางด้านเทคนิคแก่ประเทศต่างๆ ทั้งในค้ำผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา และวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 2500 รายการ

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ (IIAS) จัดเตรียมการประชุมใหญ่ครั้งที่ 14 ในการประชุมโต๊ะกลมของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งได้จัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกน นครหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสถาบันได้ตกลงหัวข้อเรื่องที่จะนำข้ออภิปรายในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 14 ของสถาบันฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนกันยายน 1968 ไว้สามเรื่อง คือ ปัญหาในการประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การนำเอาเทคนิคการบริหารงานบุคคลมาใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสังคม และการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนในการบริหารราชการ
เอเชีย

จีน เมื่อไม่นานมานี้ที่ปรึกษาฝ่ายการบริหารค้ำรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนได้เสนอรายงานผลของการนำระบบการควบคุมงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ไปใช้ในวงการรัฐวิสาหกิจว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตกลงจัดให้มีโครงการระดับชาติเพื่ออบรมเกี่ยวแก่วิศวศิกทางการบริหารอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมมือทางเทคนิคระหว่างประเทศ การอบรมดังกล่าวจะได้เริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 20 เมษายน 1968 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะเชิญประเทศต่าง ๆ ที่มีพื้นเพและภูมิหลังคล้ายคลึงกันเข้าร่วมในการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานของการทำงานของนักบริหารในประเทศต่าง ๆ ให้สูงขึ้น และคาดว่า การอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นทุก ๆ ปี

ลาตินอเมริกา

คณะกรรมการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ค้ำลาตินอเมริกาขององค์การสหประชาชาติ ร่วมกับมูลนิธิเยอรมันและสถาบันการบริหารงานเทศบาลแห่งบราซิลได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่องปัญหาการจั้บริการโดยส่วนกลางให้กับส่วนท้องถิ่นในลาตินอเมริกาขึ้น ณ กรุง Rio de Janeiro ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 1968

แสวง รัตนมงคลมาส รวบรวม